



# ข่าวประชาสัมพันธ์

ส่วนการมีส่วนร่วมของประชาชน ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐  
โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๔๕๙

สำนักนายกรัฐมนตรี เร่งพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินโครงการภาครัฐ  
ตามนโยบายของรัฐบาล และข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าตามที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  
ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐที่มีโครงการอันเป็น  
การพัฒนาเศรษฐกิจหรือสังคม ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการโดยหน่วยงานของรัฐโดยวิธีการให้สัมปทานหรือ  
อนุญาตให้บุคคลอื่นทำ และมีผลกระทบอย่างกว้างขวาง ได้แก่ ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค  
ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นใดของรัฐและรัฐวิสาหกิจ ต้องเผยแพร่ข้อมูลและ/หรือรับฟังความคิดเห็น  
ของประชาชนเกี่ยวกับโครงการของรัฐนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการของรัฐเกิดประโยชน์แก่หน่วยงาน  
ของรัฐและประชาชน และกำหนดให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล  
ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ และแนะนำหน่วยงานของรัฐในการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  
ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีข้อสั่งการว่า  
การดำเนินโครงการภาครัฐที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจเพื่อสังคมจะต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้  
และรับฟังความเห็นของประชาชนให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายและระเบียบ  
สำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องด้วย จึงได้มอบหมายศูนย์บริการประชาชนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  
เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ  
หลักการ แนวคิด เทคนิคและวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชน ขั้นตอนวิธีการดำเนินการตามระเบียบ  
สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมทั้งเป็นเวทีสำหรับ  
แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ระหว่างภาครัฐและหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม  
ของประชาชน ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนากระบวนการและกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ  
บริหารงานภาครัฐ โดยได้มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ผ่านระบบการประชุมทางไกล  
(Video Conference) เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ผู้แทน  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล)  
ที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ๖ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดสระแก้ว  
จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดตราด จำนวนผู้เข้าร่วมประมาณ ๑๐๐ คน

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อไปว่า เพื่อสร้างการรับรู้ให้ทั่วถึง เนื่องจากกลุ่มเป้าหมาย  
ที่เข้าร่วมการประชุมยังมีจำนวนจำกัด ไม่ครอบคลุมหน่วยงานของรัฐที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก ได้สั่งการให้มี  
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เพิ่มเติม โดยได้กำหนดการประชุมเพิ่มเติมแก่กลุ่มเป้าหมาย ผู้แทนหน่วยงาน  
ของรัฐที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
พ.ศ. ๒๕๔๘ และผู้ที่สนใจในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ จำนวน  
ประมาณ ๑,๐๐๐ คน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด เทคนิคและวิธีการการมีส่วนร่วม  
ของประชาชน ขั้นตอนวิธีการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็น

ของประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมถึงการมีส่วนร่วมกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และคดีปกครอง  
กับการดำเนินโครงการของรัฐ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบการประชุมทางไกล  
(Video Conference) และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live

โดยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และปาฐกถาพิเศษ  
เรื่อง การบริหารงานตามแนวทางชีวิตวิถีใหม่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเสริมว่า การสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจ ในกรอบ  
การพัฒนาโลกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินโครงการภาครัฐครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์  
ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาวซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้วย

.....

ส่วนการมีส่วนร่วมของประชาชน  
ศูนย์บริการประชาชน  
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี